

## 2.ประเด็นเด็กและเยาวชนกับปัญหาการติดเกม

**ตระหนัก :** ปัญหาการติดเกมของเด็กและเยาวชนในจังหวัดลพบุรี มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุปัจจัย ซึ่งมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว และชุมชน บางรายถึงขั้นก่ออาชญากรรม อีกทั้งปัญหาการติดเกม/อินเทอร์เน็ตของเด็กเยาวชนอยู่ในขั้นวิกฤต และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น โดยเด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงร้านเกมได้ง่าย ในขณะที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจและตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดต่อเด็ก ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เด็กติดเกม คือการขาดพื้นที่และกิจกรรมที่เหมาะสม

**กังวล/ห่วงใย :** ปัจจุบันในจังหวัดลพบุรีมีสถานประกอบการร้านเกมเพิ่มสูงขึ้น ร้านเกมบางพื้นที่มีการสร้างแรงจูงใจในการเล่น เช่น การสะสมแต้มเพื่อแลกการเล่นเกมครั้งต่อไป ร้านเกมบางแห่งเป็นแหล่งมั่วสุมของอบายมุข นำไปสู่การพนัน การถูกมอมเมาจากเว็บไซต์ที่ไม่พึงประสงค์ และการถูกล่อลวงทางสังคมออนไลน์ ทำให้คุณภาพชีวิตลดลง รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐและชุมชนบางแห่งมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเด็กติดเกมไม่เต็มศักยภาพ ผนวกกับนโยบายแจกคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้นักเรียน อาจเป็นการกระตุ้นให้เด็กอยากได้รุ่นที่เล่นเกมได้ต่อไป

**รับทราบว่า :** สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีเครือข่ายที่ดำเนินการสำรวจสถานะการณ์อยู่บ้างแล้ว แต่ยังไม่มีการนำข้อมูลเผยแพร่สู่สาธารณะ และยังไม่มีการประสานงานเพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกันและแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีมีการจัดทำโครงการคนไทยใจอาสา ปี ๒๕๕๖ ให้โรงเรียนเขียนโครงการเข้ามาของบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาลูกและเยาวชน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดลพบุรี โดยศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทจังหวัดลพบุรี จัดเวทีแก้ปัญหาลดความขัดแย้งระหว่างร้านเกมกับผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ร้านเกมต้องไปจดทะเบียนให้ถูกต้อง หรือถ้าผิด พรบ.จะต้องถูกเพิกถอนใบอนุญาต

จะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหาเด็กติดเกม จะต้องมีการศึกษาวิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับสถานะการณ์ของเด็กและเยาวชนในจังหวัดลพบุรีแบบบูรณาการ รอบด้าน เพื่อให้ได้รูปแบบการป้องกันและการแก้ปัญหอย่างเป็นรูปธรรม เข้าถึงพื้นที่เสี่ยง และทำประชาคมเพื่อคืนข้อมูลสู่ชุมชนท้องถิ่นศึกษาวิจัยสถานะการณ์ของเด็กและเยาวชน ด้านครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ และอื่นๆที่เป็นปัจจัยสำคัญทำให้เด็กและเยาวชนติดเกม

**ชื่นชม :** การทำงานให้เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรมและเป็นนโยบายสาธารณะในระดับพื้นที่ เช่นที่ ตำบลวังจั่น และตำบลดงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี มีการทำงานร่วมกันของหลายภาคส่วน ที่ได้มีความ

พยายามปฏิบัติงานอย่างจริงจัง เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม โดยชุมชน ภาครัฐเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เห็นปัญหาที่จะเกิดกับเด็กและเยาวชน รวมถึงปัญหาครอบครัว ซึ่งเด็กและเยาวชนพร้อมที่จะร่วมแก้ปัญหา

ชุมชนมีส่วนร่วม เกิดการรวมกลุ่มให้เกิดกิจกรรมของเด็ก เกิดจิตอาสาเด็ก มีกติการ่วมกัน มีการจัดเวทีแก้ปัญหาเด็กติดเกมในพื้นที่ ทำให้มองเห็นปัญหาชัดเจนยิ่งขึ้น ส่งผลให้เด็กใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และปลอดจากพฤติกรรมติดเกม

### ข้อเสนอเชิงนโยบาย

1. ให้มีคณะทำงานรับผิดชอบร่วมกันในรูปแบบคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นปัญหาเด็กติดเกม โดยให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี ศูนย์เสมารักษ์ มีมาตรการระยะเวลาเปิดปิด และมีคณะกรรมการตรวจสอบออกตรวจอย่างต่อเนื่อง โดยการออกตรวจเป็นทีมให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าภาพร่วมกัน เพื่อการแก้ไขปัญหาคัดเกม ทุกภาคส่วนของสังคมสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดทิศทางแนวนโยบายที่เกิดจากการเข้ามาทำงานร่วมกัน และมีกฎหมายสนับสนุนการดำเนินงานที่ชัดเจน ให้โรงเรียนเป็นผู้สอดส่องเด็กนักเรียนที่มาโรงเรียนแล้วเข้าร้านเกม

2. กำหนดให้มีแกนนำภาคประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นคณะทำงานเครือข่าย 9 ด้าน ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแลติดตามการประกอบกิจการตามใบอนุญาต โดยให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกร้านที่ขอใบอนุญาตเชื่อมเข้าสู่ส่วนกลาง เพื่อลดปัญหาความรุนแรง

3. ให้ภาคประชาสังคมขับเคลื่อนกระบวนการ การรณรงค์สร้างกระแสประชาสัมพันธ์และสื่อสารสาธารณะ ผลิตสื่อที่เข้าถึงได้ง่าย ตรงประเด็นที่เด็กจะบริโภค เพื่อกระตุ้นให้เกิดมาตรการทางสังคมนำไปสู่นโยบายสาธารณะ ในระดับพื้นที่ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณ

4. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน เครือข่ายเด็กและครอบครัว ร่วมกันกำหนดเป็นนโยบายสาธารณะ มาตรการทางสังคม จัดทำวิจัย ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนในแต่ละพื้นที่ และสนับสนุนให้มีพื้นที่สร้างสรรค์ เวทีสาธารณะสำหรับเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคัดเกมของเด็กเยาวชน

5. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมกับร้านเกม จัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น (เกมที่ไม่รุนแรง เกมสร้างสรรค์) โดยบรรจุในแผนพัฒนา 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนำไปสู่การปฏิบัติจริง

6. การตั้งร้านเกมในชุมชน ต้องผ่านการประชาคมของประชาชนของหมู่บ้าน ผ่านการตรวจสอบจากท้องถิ่นและมีเอกสารอนุญาตจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่อนยื่นขอประกอบการจากสำนักงานวัฒนธรรม

7. จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาสถานการณ์การติดเกมของเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการจังหวัด ลพบุรี เพื่อให้ได้รูปแบบเชิงรูปธรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาที่แท้จริง

8. ส่งเสริมและสนับสนุน ขอความร่วมมือเขตพื้นที่การศึกษา สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาลูกและเยาวชนติดเกม และกำหนดเป็นนโยบายสำคัญของการศึกษา

9. แต่งตั้งคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาลูกและเยาวชนติดเกม และให้ทุกโรงเรียนมีคณะทำงาน โดยมีครูนักเรียน และจิตอาสาทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง

10. มีโครงสร้างคณะทำงานเด็กและเยาวชนในชุมชน เน้นภาคประชาชนในชุมชนจัดการแก้ไขปัญหาตามบริบทของพื้นที่

๑๑. ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า ๑๐ ปี เข้าร้านเกม หากฝ่าฝืนให้มีกฎหมายยึดใบอนุญาตและสั่งปิดร้าน ให้สถานศึกษาจัดพื้นที่การใช้อินเทอร์เน็ต

๑๒. จัดตั้งกองทุนระดับจังหวัด สนับสนุนแกนนำในการตรวจจับร้านเกมมากขึ้น ทุกภาคส่วนของรัฐสนับสนุนงบประมาณ